



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649-5005

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ต้นสาขปัญหาวัยรุ่นนชั้นชั้นวาระแห่งชาติ

จากการเสวนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น : จากโรงเรียนสู่วาระแห่งชาติ” ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวานนี้ (10 ม.ค.) น.ส.กัญญา ศิลปอาษา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันซับซ้อนกว่าวัยรุ่นในสมัยก่อน เพราะไม่มีผู้ใหญ่ที่ดีเป็นแบบอย่างทั้งในครอบครัวและในสังคม ขณะเดียวกันเทคโนโลยีการสื่อสารก็รวดเร็วทำให้ปัญหาสังคมยิ่งซับซ้อน ในฐานะ สนช. เตรียมที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเข้าสู่ สนช.ในเร็วๆนี้ ได้แก่ 1. ร่าง พ.ร.บ. พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ กำหนดให้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชน มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับชาติ เพื่อให้เด็กมีช่องทางกำหนดแนวทางของตนเอง 2. ร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามวัตถุ ยาเสพติดให้เกิดพฤติกรรมอันตราย โดยจะเป็นการควบคุม สื่อทุกประเภท รวมไปถึงถ้อยคำในโทรศัพท์ ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสื่อข้อความที่จะทำให้เกิดการกระทำวิปริตทางเพศ หรือส่งเสริมให้ คนฆ่าตัวตาย และ 3. ร่าง พ.ร.บ.ขจัดความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเดิมปัญหาในครอบครัวจะอาศัยกฎหมายอาญา อาจเป็นการลงโทษที่รุนแรง ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะให้โอกาสคนในครอบครัวปรับพฤติกรรมมากกว่าลงโทษ เพื่อยืดเหนียวความเป็นครอบครัว

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมต้องดูแลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กมากขึ้นทุกปี น่าสังเกตว่า บางคดีมีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ เช่น คดีเกี่ยวกับความรุนแรงปี 44 มี 400 คดี ปี 49 เพิ่มเป็น 7,300 คดี คดีเกี่ยวกับเพศ ปี 44 มี 1,000 คดี ปี 49 เพิ่มถึง 3,000 คดี ซึ่งแนวทางของกระทรวงยุติธรรม จะอาศัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยอบรมไกล่เกลี่ย เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดคดีติดตัว ซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

รศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ จากศูนย์ สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ได้นำร่องศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดคลินิกวัยรุ่น ในโรงเรียน 14 โรง และคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล 8 แห่ง สร้างระบบคัดกรอง ระบบดูแลช่วยเหลือและระบบส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2550 สธ. จะร่วมกับ ศธ.ขยายการนำร่องในโรงพยาบาล 40 แห่ง และโรงเรียน 120 โรงทั่วประเทศ และจะสรุปผลเพื่อขยายเข้าสู่โครงการปกติของแต่ละกระทรวงต่อไป